



Oliver McCracken Middle School

Nancy Ariola, Principal

Marty Behm, Assistant Principal

Trevor Dykes, Assistant Principal

Abril 5, 2024



Minamahal naming mga Pamilya sa Ikalimang Baitang,

Nasasabik kaming tanggapin ang iyong mag-aaral at pamilya sa McCracken Middle School sa school year 2024-2025. Bilang paghahanda para sa transisyon na iyon, gusto naming anyayahan ang mga pamilya na sumama sa amin sa McCracken sa Huwebes, ika-9 ng Mayo mula 6:00 pm - 7:30 pm upang lumahok sa aming "On to 6th Grade" Magulang/Guardian Information Night. Ang kaganapang ito ay para lamang sa mga magulang at tagapag-alaga.

Ang "Sa Ika-6 na Baitang" ay ang iyong unang pagkakataon na makilala ang mga miyembro ng Koponan ng Ika-anim na Baitang at upang matuto nang higit pa tungkol sa mga programa at pamamaraan ng McCracken Middle School. Ang administrasyong McCracken at mga miyembro ng pangkat ng ika-anim na baitang ay naroroon upang suriin ang mahalagang impormasyon upang suportahan ang matagumpay na paglipat ng aming papasok na ika-6 na baitang McCracken Hornets. Susuriin ng team ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa advisory, mga iskedyul ng mag-aaral, mga locker, August Meet and Greet, mga suporta sa pag-uugali ng PBIS at CHAMPS, panlipunan at emosyonal na suporta, at extracurricular programming.

Pangungunahan din ng administrasyon ang isang opsyonal na paglilibot para sa mga pamilya sa pagtatapos ng programa. Ang lahat ng impormasyong saklaw sa kaganapang ito ay ibabahagi nang digital sa mga pamilyang hindi nakasali. Inaasahan din namin ang pagsalubong sa mga papasok na mag-aaral sa ika-6 na baitang na bumibisita sa McCracken sa Huwebes, ika-18 ng Mayo sa araw ng pasukan na sinamahan ng kanilang mga guro sa ika-5 baitang! Sa kanilang pagbisita sa ika-5 baitang, makikipagkita ang mga mag-aaral sa mga administrador at guro, bibisita sa mga silid-aralan, makikipag-usap sa mga ambassador ng ika-6 na baitang, at maglilibot sa gusali. Mangyaring makipag-ugnayan sa guro ng iyong anak sa Middleton o sa aming tanggapan ng paaralan sa McCracken sa (847) 673-1220 para sa anumang mga katanungan. Inaasahan namin ang pagtanggap sa iyo sa McCracken!

Taos-puso,

Ginang Nancy Ariola
Principal

Mr. Marty Behm
Assistant Principal

G. Trevor Dykes
Assistant Principal